
		 	 เด็กมลัตมิเีดียฯ	รวมพลจดังาน	Multi	
e-sports	camp	หวังสร้างความรู้ความเข้าใจ	
ปรับมุมมองกฬีาอสีปอร์ตให้ถกูต้อง	พร้อมเปิด
เวทใีห้นกัศกึษาแสดงศกัยภาพผ่านการแข่งขัน
กีฬา	ROV	คัดตัวแทนนักกีฬา...

		 	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	จัด
สมัมนาเสริมความรูใ้นเรือ่งของในเรือ่งของการ
สื่อสาร	และการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง	ผ่าน
การสัมมนา	“ภาษาสื่อ		สื่อภาษา”	ดึงกูรูดัง	ดี
เจพี่อ้อย	ให้ความรู้...

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    รายสัปดาห์

จันทร์กระจ่างฟ้า
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เผยโฉม!
“มะเหมี่ยว-จือ” ดาว-เดือน

พร้อมทำาหน้าท่ีและแบบอย่างดีท่ีสุด

หน้า 7

		 	 ผ่านไปแล้วส�าหรับการประกวด	ฑูต
จันทรา	กุลบุตร	กุลธิดา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จนัทรเกษม	หรือดาว	เดือน	ประจ�าปีการศึกษา	
2563	ที่เป็นเวทีเฟ้นหาดาวและเดือนประจ�า
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	และยังเป็น
เวทีที่พร้อมปล่อยของ	ของน้อง	ๆ	นักศึกษา
ใหม่	และเป็นการสร้างสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่าง
นักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง	ภายในคณะ
		 	 ส�าหรบัดาว-เดอืนมหาวทิยาลัยในปีนี้
เป็นตัวแทนจากหน่ึงคณะ	โดยดาวคือน้องมะ
เหมี่ยว นางสาวรัฐนันท์ เอี่ยมชื่น...

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 บรรณาธิการ  
วีระชัย ตระหง่านกิจ กองบรรณาธิการ : จารุวรรณ จันทมาลา, ธนพล 
เฉลียวจิตวนิช ,ดนิตา แสงสาคร, อ้อมฤทัย แสงแดง 

ผู้ผลิต

2 3จัด Mutti e-sport camp สัมมนาภาษาไทย กับ พ่ีอ้อย

หน้า 4-5

“ “

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้
กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือ
ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์ pr.cru@
chandra.ac.th

QR code
เฟซบุ๊กแฟนเพจ

งานประชาสัมพันธ์
จันทรเกษม pr.cru

ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2563
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เดก็มลัตฯิ จดังาน Multi e-sports camp
สรา้งความเขา้ใจในกฬีาอสีปอรต์ทีถ่กูตอ้ง

   นักศึกษา ศศ.บ.61/(14)/16 สาขาวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน  
“80 ปี จันทรา หรรษา มณฑาลงกระท่อม” ในวันที่ 18 พ.ย. 63  
ยามเย็นเรามีนัดกัน ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารมานิจชุมสาย 
   มาร่วมรับฟังการฟังเสวนาละครนอก	โดยศิลปินกรม
ศิลปากรและดาราศิลปินละครพื้นบ้าน	พลาดไม่ได้กับกิจกรรม
การแสดงละครนอกและอาหารไทยหลากหลาย	ภายในงานลุ้นรบั
รางวัล(ผลงานจากหัวโขนครูจอม)	
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80 ปี

		 	 เด็กมัลติมีเดียฯ	รวมพลจัดงาน	Multi	
e-sports	camp	หวังสร้างความรูค้วามเข้าใจ	
ปรับมุมมองกีฬาอีสปอร์ตให้ถูกต้อง	พร้อม
เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงศักยภาพผ่านการ
แข่งขันกีฬา	ROV	คัดตัวแทนนักกีฬา	และฝึก
กระบวนการท�างานอย่างมืออาชีพ
		 	 นายภัคพล	บัว เพ็ชร	นัก ศึกษา
ชั้นปี	4	สาขาวิชาเทคโนโลมัลติมีเดียและ 
อสีปอร์ต	คณะวทิยาศาสตร์	ในฐานะประธาน
ฝ่ายกจิกรรมและจดังานสมัมนาครัง้นี	้กล่าวว่า	
ปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยได้มี
การเตบิโตอย่างรวดเร็ว	ผู้เล่นเพิม่ขึน้ทุก	ๆ	ปี	 
และมีอาชีพ	วิชาเรียน	ท่ีรองรับอีสปอร์ต
มากข้ึน	แต่ยังมีผู้ปกครองมากมายที่ยังเข้าใจ
กีฬาอีสปอร์ตในทางที่ผิด	มองว่าเกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี	ประกอบกับยังมีผู้เล่นมากมาย
ที่ยังบริการจัดการเวลาชีวิตตัวเองไม่ได้	ท�าให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกีฬาอีสปอร์ต	

		 	 “ด้วยปัญหาดังกล่าว	สาขาวิชาเทค
โนโลมัลติมีเดียและอีสปอร์ต	จึงจัดสัมมนา
วิชาการ	Multi	e-sports	camp	ประจ�าป	ี
2563	ขึ้นเพื่อชี้น�าทิศทางผู้เล่นหรือผู้ที่สนใจ
ไปในทางที่ถูกต้อง	ให้ผู้ปกครองเข้าใจในกีฬา
อีสปอร์ตในด้านต่าง	ๆ	มากข้ึน	ทั้งการสร้าง
รายได้	การแบ่งเวลา	รวมถงึการเรยีนและการ
ท�างาน”	นายภัคพล	กล่าว
		 	 ประธานฝ่ายกิจกรรมฯ	กล่าวต่อว่า	
ธีมงานปีนี้	เป็นธีม	“ลูกเสือ	เล่ารอบกองไฟ”	
ทีมผู้จัดงานอยากให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกอบอุ่นเป็น

กันเอง	ไม่เครียดและกล้าที่จะถามค�าถาม
ที่สงสัยกับวิทยากร	ซึ่งเป ็นวิทยากรทรง
คุณวุฒิ	คุณสันติ	โหลทอง	นายกสมาคมกีฬา 
อีสปอร์ตแห่งประเทศไทย	ที่จะท�าให้ทุกคนได้
รับประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้อย่างมาก
		 	 “วิทยากรมีทั้งหมด	2	ท่าน	โดยได้
ถ่ายทอดประการณ์ชีวิตตัวเองว่ามาอยู่จุด
สูงสุดได้อย่างไร	เพ่ือให้ผู ้เข้าร่วมเกิดแรง
บันดาลใจน�าตัวเองไปสู่การประสบความ
ส�าเร็จ	และเรายังเปิดโอกาสให้ถามค�าถาม
ได้โดยตรง	จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง	
และในฐานะผู้จัดทาง	เราเองก็ได้ทักษะความ
รู้มากขึ้น	ในการท�างานเป็นทีม	และสามารถ
น�าไปต่อยอดงานสายออแกไนซ์มัลติมีเดียได้
ในอนาคต	และได้ไอเดยีคอนเทนต์การจดังาน	
การแข่งขันให้อาจารย์	และประธานรุ่นต่อไป
ท�าให้ดีขึ้น”	ประธานฝ่ายกิจกรรมฯ	กล่าว
		 	 นอกจากการสัมมนาแล้ว	ยังมีการ
แข่งขัน	ROV	ผู้สนใจร่วมแข่งขันมากถึง	24	
ทีม	ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี	และได้ทีมที่เป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยมา	2	ทีม	โดยจะไปแข่ง
ตามทัวร์นาเม้นหรือรายการต่าง	ๆ 	ในอนาคต	
ตัวแทนกีฬาอีสปอร์ตทั้งสองทีมจะอยู่ในการ
ดูแลของชมรมอีสปอร์ต	ซ่ึงเป็นรุ่นแรกและ
ค่อยเทลนสอนหานักกีฬารุ่นต่อไป

มณฑาลงกระท่อม
จันทรา หรรษาชวนร่วม
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สัมมนาภาษาไทย กบัพีอ่อ้ย Club friday
เสรมิสรา้งการใชภ้าษาอยา่งถกูตอ้ง
		 	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	
จัดสัมมนาเสริมความรู้ในเรื่องของใน
เรื่องของการส่ือสาร	และการใช้ภาษาได้
อย่างถูกต้อง	ผ่านการสัมมนา	“ภาษาสื่อ	 
สื่อภาษา”	ดึงกูรูดัง	ดีเจพี่อ้อย	ให้ความรู้
		 	 น า ย ท ร นง 	 ทิ พ ย์ สั ง ว า ล บ์ 	
นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาภาษาไทย	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
กล่าวว่า	การจัดสัมมนาในครั้งนี้	เป็นส่วน
หนึึง่ในการเรยีนการสอนรายวชิา	สมัมนา
ทางภาษาไทย	นักศึกษาจ�าเป็นต้องฝึก
การปฏิบัติการจัดสัมมนาทางภาษาไทย	
เพื่อให้รู้ขั้นตอนกระบวนการจัดสัมมนาที่ 
ถกูตอ้ง		ในการนีส้าขาวชิาภาษาไทย	จึงให้
นกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทยฝกึปฏบิตักิาร
จดัโครงการขึน้ต้ังแต่ขัน้ตอนแรกจนถงึขัน้

ตอนสุดท้ายของการจัดสัมมนา
		 	 “วตัถุประสงคห์ลกั	ๆ 	เพือ่ใหน้กัศกึษา
มีโอกาสน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	และ
ให้นักศึกษาน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ	รวมไปถึงให้นักศึกษาได้เรียน
รู้ข้ันตอน	กระบวนการจัดสัมมนา	และได้ฝึก
ปฏิบัติการจัดสัมมนาทางภาษาไทยที่ถูกต้อง”	
นายทรนง	กล่าว
		 	 นายทรนง	กลา่วตอ่ว่า	การจดัสัมมนา
ในครั้งนี้	ได้รับเกียรติจากคุณนิภาพร	ไตร
วิทย์วารีกุล	หรือดีเจพี่อ้อย	พิธีกรชื่อดังอย่าง
รายการ	Club	Friday	ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้
ความรู	้ในการบรรยายในโครงการสมัมนาทาง
ภาษาไทย	เพราะดเีจพีอ่อ้ยเปน็พธิกีรทีม่คีวาม
โดดเดน่ในดา้นศลิปะการใชภ้าษา	มสีนุทรวาที
ทีค่มคาย	ตลอดจนมคีวามรูแ้ละประสบการณ์

ในการใช้ภาษาในสื่อยาวมากกว่า	10	ปี	
ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายคือ	ภาษาใน
สือ่มวลชนและอทิธิพลของสือ่ทีม่ตีอ่ภาษา
และสังคมวัฒนธรรมไทย
		 	 “ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับ
ความรู้ทางภาษาไทยที่ใช้ในส่ือออนไลน์	
ตลอดจนได้เรียนรู้ศิลปะในการถ่ายทอด
ภาษาของวิทยากร	เพื่อน�าไปปรับใช้ทั้งใน
ชีวิตประจ�าวันและการประกอบอาชีพใน
วันข้างหน้าได้อย่างดี”	นายทรนง	กล่าว
		 	 นายทรนง	กล่าวปิดท้ายว่ า	
ความคาดหวังของการจัดสัมมนาต่อ 
ผู้เข้าร่วม	คือคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมได้รับ
ความรูใ้นเรือ่งทีบ่รรยายอยา่งเตม็ที	่ไดร้บั
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาจากวิทยากร	
และมีส่วนร่วมตลอดการบรรยาย

  “การคกุคามทางเพศ” ถอืเป็นอกี
ประเด็นหน่ึงที่สร้างปัญหาให้กับสังคมไทย	
และโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเด็กและ 
ผู้หญิงมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	

		 จากกรณีนี้	เราจะมาฟังความคิด
เห็นของหนุ่ม-สาวชาวจันทรเกษมกันคะ
ว่า...	มีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้	และจะมี
วิธีป้องกัน	หรือรับมืออย่างไร

คุกคามทางเพศ
ที่ไม่หมดไป!

		 เรื่องนี้บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย	ซึ่ง 
ไม่ถกูต้อง	ท�าให้ผูห้ญงิขาดเความมัน่ใจ	ไม่ชอบ	หรอืเฟล	เรือ่ง
เหล่านีเ้ป็นเร่ืองละเอียดอ่อนค่ะ	เช่น	เดนิผ่านกลุ่มนักศึกษา
ชายจะถูกคุมคามโดยเรียกการคุกคามนี้ว่า	การแซว เห็น
ได้ชดัคือ	โดยใช้ค�าพดูทีล่่อแหลม	ซึง่การกระท�าแบบนีเ้ป็น 
การคุกคามทางเพศที่ค่อนข้างรุนแรงมีผลกระทบต่อจิตใจ	
ทกุคนจงึควรให้เกยีรตซิึง่กนัและกันนะคะ	จะดมีาก	ๆ 	เลย

		 กรณีนี้เกิดจากบางปัจจัย	และค่านิยมที่ป่วยครับ	
ดรีมคิดว่าแฟชั่น	กับผู้หญิงนั้นไปด้วยกันกับกระแส	การที่
เขาจะเปิดเน้ือเปิดหนัง	ไม่ได้แปลว่าจะโชว์	หรือเชื้อเชิญ
ให้เราไปสมัผสัใด	ๆ 	การไปล่วงละเมดิควรได้รบัการลงโทษ	
ทีม่ากกว่าเดมิ	เราต้องสร้าง	Mind	set	ให้เข้าใจตรงกนั	ให้
เกียรติกัน	เคารพสิทธิกัน	ทั้งกับคนแต่งและคนที่มอง	ให้
พฒันาความคิดไปในทางท่ีดข้ึีน	แล้วสงัคมจะน่าอยู่	ข้ึนครับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาตร์ คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวณัฐมล เสนาลา (มายด)์ 

นายภาณุภัทร สุทธิรักษ์ (ดรีม) 
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SPECIAL SCOOP

เผยโฉม “มะเหม่ียว-จอื” ดาว-เดอืน ปี 63
พร้อมท�าหน้าทีแ่ละแบบอย่างดทีีส่ดุ

		 	 ผ่านไปแล้วส�าหรับการประกวด	ฑูต
จันทรา	กุลบุตร	กุลธิดา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม	หรือดาว	เดือน	ประจ�าปีการ
ศึกษา	2563	ท่ีเป็นเวทีเฟ้นหาดาวและเดือน
ประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	และ
ยังเป็นเวทีที่พร้อมปล่อยของ	ของน้อง	ๆ	
นักศึกษาใหม่	และเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ท่ีดรีะหว่างนกัศกึษารุน่พี-่รุน่น้อง	ภายในคณะ
		 	 ส�าหรบัดาว-เดือนมหาวทิยาลัยในปีนี้
เป็นตัวแทนจากหนึ่งคณะ	โดยดาวคือน้องมะ
เหมี่ยว นางสาวรัฐนันท์ เอี่ยมชื่น นักศึกษา

ธนพล

ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์	ส่วนเดือนคือ
น้องจือ นายเมธาวี แก้วศรีทอง นักศึกษาชั้น
ปีที ่1 คณะศกึษาศาสตร์ และในวนันีเ้ราจะมา
ท�าความรู้จักดาวเดือนคู่นี้ให้มากขึ้น	โดยผ่าน
ค�าถามที่ท�าให้เห็นถึงตัวตนและความพร้อมสู่
การเป็นดาวเดือนของ	“จันทรเกษม”    
   Q : แนะน�าถึงความเป็นตัวเองของ
เราให้รู้จักมากขึ้นหน่อยครับ
   มะเหมีย่ว : ส่วนตวัหน ูเป็นคนร่าเรงิ 
เฮฮา ชอบท�าอะไรที่ท้าทาย ชอบที่จะออกไป
เรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ชอบอยู่เฉย ๆ  และรักในการ
ท่องเที่ยวค่ะ
   จือ : ผมเป็นคนเฮฮาครับ รักเพื่อน
รักพี่ รักน้อง ชอบอยู่กับธรรมชาติ ชอบเล้ียง
สัตว์ แล้วก็รักในการออกก�าลังกายเป็นอย่าง
มากครับ

		 	 หนูคิดว่าเหมือนได้
เป็นตัวแทนในการทำาเพื่อ
ส่วนรวม	เป็นหน้าเป็นตา
ให้กับมหาวิทยาลัยในการ
ทำากิจกรรมต่าง	ๆ	ส่วน
ตัวมองว่าเหมือนได้เปิด
โอกาสตนเองให้ได้ลองทำา
ส่ิงใหม่	ๆ

“

“
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			 ผมจะตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์
ต่าง	ๆ	ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ได้มาก
ที่สุด	เพื่อที่จะนำาประสบการณ์ต่าง	ๆ	ที่ ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุดครับ

“

“

   Q : ความรู้สึกหลังจากประกาศว่า
เป็นดาว เดือน เรา 2 คนมีความรู้สึกยังไง
   มะเหมีย่ว : ตืน่เต้นและดใีจมาก ๆ  เลย
ค่ะ ไม่คิดว่าตนเองจะได้รบัต�าแหน่งนี ้หนตู้อง 
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่มอง
เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถในตัว
ของหนูค่ะ
     จือ : รู้สึกดีใจมาก ๆ ครับ เพราะไม่
คิดว่าผมจะได้รับต�าแหน่งนี้ มีความตื่นเต้น
มากครับ อีกอย่างผมพ่ึงเข้ามาปีแรก และมา
เห็นคนที่เข้ามาดูการประกวดเยอะมากครับ 
แต่ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับ ขอขอบคุณ
พี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ร่วมไปถึงคณะกรรมการ
ทุกท่านด้วยครับ
     Q : คิดว่าเพราะอะไรตัวเองจึงได้
เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมประกวดดาว เดือน
มหาวิทยาลัย
     มะเหมี่ยว : อาจจะด ้วยในการ
ประกวดในระดับคณะของศกึษาศาสตร์ คณะ
กรรมการตดัสินมองเห็นถงึศักยภาพความกล้า
แสดงออกและการมีไหวพริบและการมีสติ

ในการตอบค�าถามและรอยยิ้มของดิฉันที่เป็น
เอกลักษณ์ค่ะ
     จือ : ผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
ครับมีทุกอย่างเท่าเทียมกับเพื่อน ๆ พ่ี ๆ 
น้องทุกคนครับ แต่ก็อาจจะเป็นเพราะความ
ตั้งใจและความมุ่งมั่นของผม ที่อยากจะท�า
หน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ  
ในมหาวิทยาลัยครับ
     Q : ส�าหรับตัวเองมองว่าต�าแหน่ง
ดาว-เดือนมหาวิทยาลัย มีความส�าคัญ

อย่างไรส�าหรับกับสถาบัน และตนเอง
     มะเหมี่ยว : หนูคิดว่าเหมือนได้เป็น
ตวัแทนในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  เพือ่ส่วนรวม
เพือ่มหาวทิยาลยั ส่วนตวัมองว่าเหมอืนได้เปิด
โอกาสตนเองให้ได้ลองท�าสิ่งใหม่ ๆ
     จือ : ความส�าคัญส�าหรับสถาบัน 
คือท�าให้มหาลัยวิทยาลัยมีบุคคลตัวแทน ที่
จะคอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลยั ส่วนความส�าคญัต่อตนเอง มอง
ว่าได้เป็นการท�าความดีและได้ฝึกตนเองให้
เป็นคนที่กล้าเเสดงออกครับ
     Q : วางแผนการเรียนภายในรั้ว
มหาวิทยาลัยนี้ไว้อย่างไรบ้าง
     มะเหมีย่ว : วางแผนการเรยีนควบคู่
กับการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ให้กับตนเอง และลอง
ท�าสิ่งใหม่ที่ท้าทายตนเอง ซึ่งบางทีเป็นสิ่งที่
ไม่เคยท�า 
     จือ :	ผมจะตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้
และประสบการณ์ต่าง	ๆ	ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนให้ได้มากที่สุด	เพื่อที่จะน�า
ประสบการณ์ต่าง	ๆ	ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
ตนเองให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดครับ
     หลังจากท่ีท�าความรู้จักกับหนุ่มสาว
คู่นี้แล้ว ขอแสดงยินดีและต้อนรับในฐานะ 
“ดาวเดือน”ที่จะสร้างสรรค์และพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



@ มรภ.จันทรเกษม และบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โครงการรณรงค์
          มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
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@ ณ สนามกีฬาในร่ม มรภ.จันทรเกษม
    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา
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งานประเพณีลอยกระทง 
ประจ�าปี ๒๕๖๓



Failure is not the opposite of success;  
it’s part of success

ความล้มเหลวไม่ใช่ขั้วตรงข้ามของความส�าเร็จ 
มันคือส่วนหน่ึงของความส�าเร็จ 

ให้คิด.
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Cr. https://bkklovehoro.com
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